

Phát biểu tại kỳ họp HĐND thành phố Hà Nội vào sáng nay (12-8), Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Quang cho biết, thành phố sẽ triển khai miễn dịch tập thể trong thời gian sớm nhất không có ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Nếu trong 4 ngày tiếp theo tình hình các ca nhiễm không giảm, phát sinh thêm nhiều ca mới, các biện pháp chống dịch mạnh hơn sẽ được triển khai, nghĩa là cộng đồng, chính quyền và nhân dân sẽ chủ động sinh nhiều lợi ích chống dịch hiệu quả. Dù hoàn cảnh nào, thành phố cũng sẽ không ngại dân chịu thiệt.

Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết nếu trong những ngày tiếp theo tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp thì thành phố sẽ tiếp tục thêm các biện pháp miễn dịch cộng đồng để đảm bảo an toàn trong thời gian sớm nhất.

Yêu cầu người dân cùng nhau hạn chế sinh hoạt khi cần thiết.

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố đang diễn biến rất nhanh và mức độ rất nguy hiểm; số liệu cho thấy từ ngày 3/5/2021 đến nay chúng ta ghi nhận 1.593 ca dương tính, 16 ca tử vong, những riêng từ ngày 10/7/2021 đến 11/8/2021 vì chủng Delta đã ghi nhận 1.473 ca dương tính vì 13 người tử vong; hiện đang có 1.069 ca bệnh, trong đó có 43 ca bệnh nặng có nguy cơ tử vong. Vì vậy, phi xác nhận công tác phòng, chống dịch COVID-19 là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu, quan trọng nhất trong thời điểm hiện nay, thực hiện xuyên suốt vì tinh thần "chống dịch như chống giặc", bảo vệ sức khỏe, tính mạng và cuộc sống an toàn của người dân thành phố là trên hết, trước hết. Ngay khi, không ngại dân chịu thiệt nạn do dịch bệnh; không mất khả năng kiểm soát dịch bệnh; giữ vững hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền, quyết tâm ngăn chặn, yêu cầu, giảm thiểu mức độ nguy cơ dịch bệnh, sớm đưa thành phố trở lại trạng thái bình thường.

Ông Quang nhấn mạnh việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch phải triển khai nghiêm ngặt hơn, mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn, xuyên suốt tại thành phố nói chung; không chần chừ, do dự, chịu thiệt thòi; phải bám sát tình hình thực tiễn của các địa phương có cách làm phù hợp, sáng tạo, và làm và rút kinh nghiệm hoàn thiện; tuyệt đối không xảy ra tình trạng "chết ngoài", "lặng trong". Khó khăn này là "phép thử" lớn về năng lực lãnh đạo, điều hành của cấp ủy và chính quyền các cấp của thành phố. Tôi yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Ban chấp hành phòng, chống dịch Covid-19 tại thành phố tiếp tục phải quyết liệt hơn nữa trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện; tập trung cao nhất công sức, thời gian, ưu tiên mọi nguồn lực cho công việc trọng tâm này.

"Nếu trong vòng 4 ngày nữa, việc thực hiện các biện pháp như hiện nay mà tình hình dịch bệnh không giảm thì chúng ta phải thực hiện triệt để nguyên tắc "ai đâu thì ở đó", tức là người dân tuyệt đối không ra khỏi nhà, nếu các công sở, nhà máy, công trường, quán ăn, quán uống thì phải miễn dịch các khu vực, công chức, người lao động phải đi về nhà, không có đi chuyển đi nơi khác trong vòng 7 ngày, tiến hành xét nghiệm toàn thành phố, nhằm phát hiện và cách ly các trường hợp dương tính ngay lập tức. Đây là biện pháp thành phố không mong muốn áp dụng và hiện vẫn không phải áp dụng. Những ngày gần đây số lây lan của dịch bệnh, chúng ta vẫn phải chấp nhận hi sinh nhiều lợi ích thực tiễn và khi áp dụng sẽ có nhiều khó khăn, nhất là việc cung ứng, miễn dịch thực tế, thực phẩm thiết yếu cho toàn người dân thành phố", ông Quang nói và nhấn mạnh HĐND thành phố thông suốt và có ý kiến về các biện pháp phòng, chống dịch, ngay khi, có những quyết sách về vấn đề này.

Người dân sẽ quan tâm, không lo chịu thiệt thòi.

Ông Nguyễn Văn Quang yêu cầu thành phố tập trung triển khai các chính sách hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp theo các quy định của Trung ương và thành phố; chăm lo lợi ích nhân dân, bảo đảm cung ứng kịp thời, yêu cầu thực tế, thực phẩm, nhu cầu phẩm thiết yếu, nhất là khu phong tỏa, cách ly, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn; các địa phương phải xuyên suốt rà soát, cập nhật, không bỏ sót bất kỳ trường hợp nào, không để bất kỳ người dân nào chịu thiệt. Hoàn thành việc hỗ trợ cho người dân bệnh dịch bệnh, nhất là cho người lao động bị mất việc làm, người lao động tự do, người có hoàn cảnh khó khăn, trong đó cần rút ngắn thời gian, nâng cao hiệu quả hành chính, vì tinh thần rõ ràng là người dân đâu thì hỗ trợ ngay đó. Tiếp tục thực hiện các biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và các biện pháp phòng, chống dịch các doanh nghiệp miễn dịch cộng đồng nóng nhất hiện nay.

"Mặc dù dịch bệnh diễn biến phức tạp và đang có mức độ nguy cơ rất cao nhưng vì sự quyết liệt, kịp thời trong lãnh đạo, chỉ đạo, sự quyết tâm, nỗ lực của hệ thống chính trị, cộng đồng chia sẻ của nhân dân thành phố, bảo đảm sẽ thu được kết quả tích cực. Thay mặt lãnh đạo thành phố, tôi xin ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm, sự nỗ lực chia sẻ cùng nhau phòng, chống dịch của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và người dân thành phố; cảm ơn biểu dương lực lượng tuyến đầu chống dịch, công nhân, cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an, cán bộ công sở và những tình nguyện viên các khu dân cư tận tâm, nỗ lực cùng với hệ thống chính trị chung tay ngăn chặn sự bùng phát của dịch bệnh, chăm lo và bảo vệ sức khỏe nhân dân thành phố".

Cộng đồng có nguồn vaccine sớm nhất.

Bí th Thành y Nguyn Vn Qung ghi nhn và chân thành cm n nhng ngha c cao p, nhng mô hình, cách làm hay, sáng to t c s n thành ph; s ng h, giúp v vt cht và tinh thn ca các c quan Trung ng và tnh Qung Nam anh em, các cá nhân và doanh nghiệp trong và ngoài thành ph, tt c nhng iu ó ã to ra sc mnh thành ph vt qua các khó khn, thách thc. Ngoài vic ch o các bin pháp chng dch, lãnh o thành ph ã và ang rt quyt tâm và bng mi cách a ngun vc-xin v thành ph tiêm phòng cho ngi dân, gm c ngun t Trung ng cp và liên h t nc ngoài. Nhng do vn vc-xin là loi hàng hóa c bit và khan him trên toàn th gii; các quc gia, các hăng sn xut ch chp nhn àm phán thông qua Chính ph và không chp nhn các iu kin ràng buc, nên thành ph vn phi da vào ngun cp phát ca B Y t. Vi s c gng ca lãnh o thành ph, n nay, thành ph ã c cp gn 200 ngàn liu và ang trin khai tiêm phòng khn trng nhng phi m bo an toàn, úng i tng. ng thi, lãnh o B Y t có vn bn xác nh thông tin vi thành ph, t nay n cui nm 2021 s cp hn 1,5 triu liu tiêm cho ngi dân thành ph trong tui. Thành ph mong c tri và nhân dân chia s vi nhng khó khn khách quan v ngun vc-xin, tp trung thc hin các gii pháp phòng, chng dch nh hin nay. Vi tinh thn ó, Bí th Thành y à Nng kêu gi nhân dân thành ph, các lc lng tuy n chng dch, cng ng doanh nghiệp và c h thng chính tr tip tc tuân th, ng hành, ng h và thc hin nghiêm túc, quyt lit các ch trng, bin pháp ca Trung ng và thành ph trong công tác phòng, chng dch bnh; oàn kt, n lc, quyt tâm, khc phc mi khó khn, vt qua thách thc, quyt tâm ngn chn, y lùi dch bnh, sm a thành ph v trng thái bình thng mi.

"Thành ph à Nng ca chúng ta ang ng trc nhieu c hi thun li, nhng cng ang gp nhieu khó khn, thách thc, c bit là nhng nh hng sâu rng ca i dch COVID-19. Vì vy, ng b, chính quy n và nhân dân trong thành ph rt mong i và k vng Hi ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph s tip tc có nhieu i mi, sáng to, qua ó phát huy vai trò ca c quan quy n lc Nhà nc a phng, quyt nh nhng ch trng, gii pháp úng n, to c s ng thun trong các tng lp Nhân dân, a thành ph vt qua khó khn, thách thc, xây dng thành ph à Nng ngày càng phát trin bn vng nh k vng ca nhân dân thành ph", ông Qung nhn mn.

Theo "Báo Công an TP à Nng - CADN Online"